

MỖI ĐẢNG VIÊN LÀ TUYÊN TRUYỀN VIÊN HẠT NHÂN Ở CƠ SỞ

□ LÂM ANH

Ngày 24-6-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Kế hoạch 17 về “Xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở”. Sau 5 năm triển khai Kế hoạch 17, đã phát huy tích cực vai trò hạt nhân của đảng viên ở cơ sở, từng bước khắc phục “bệnh” xa dân của không ít cán bộ, đảng viên.

XÂY “CÁU” KHẮC PHỤC “BỆNH” XA DÂN

Cuối tháng 10-2018, tại Lễ ra quân “Năm dân vận khéo” xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi đã vận động được hàng tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng cầu, đường nông thôn. Buổi lễ cũng là dịp để lãnh đạo huyện, xã gặp gỡ, trao đổi với người dân về các chủ trương, chính sách của huyện, vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện mục tiêu đưa huyện trở thành huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh.

Không chỉ ở buổi ra quân thực hiện “Năm Dân vận khéo”, từ nhiều năm nay huyện Vĩnh Lợi luôn chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên thực hiện công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân. Thông qua việc gặp gỡ thường xuyên, định kỳ hay tiếp xúc hàng ngày, cán bộ, đảng viên ở các ngành, huyện đã lồng ghép công tác tuyên truyền,

vận động quần chúng. Đồng chí Trần Minh Tùng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: thực hiện Kế hoạch 17 ngày 24-6-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở”, các đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tranh thủ thời gian trong những lúc rảnh rỗi để tuyên truyền vận động quần chúng. Nhiều chủ trương, phong trào của địa phương cũng nhờ đó mà được nhân dân ủng hộ hơn.

Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch 17, Bạc Liêu đã xây dựng được “cầu” kết nối giữa đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đúng với kỳ vọng ban đầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi ban

hành Kế hoạch, đây là bước đột phá trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, qua đó “chữa” được “căn bệnh” xa dân của cán bộ, đảng viên cũng như khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra từ việc phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII.

Ngay sau khi Kế hoạch 17 được ban hành, tất cả huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch và văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các đợt kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch 17 ở một số đảng bộ, tổ chức đảng và đảng viên. Ngoài ra, các đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và các đảng bộ, chi bộ ở cơ sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên

được phân công nắm và phụ trách hộ dân thực hiện đúng các nội dung, phương pháp nắm và tuyên truyền hộ dân; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Trước khi phân công đảng viên giữ mối liên hệ với nơi cư trú, nhiều đảng bộ, chi bộ tổ chức cuộc họp và gọi mở cho đảng viên công tác ở tỉnh và huyện, thị, thành phố tự đảng ký phụ trách những hộ dân gần nhất trong khu vực mình ở. Sau khi đảng viên đăng ký, chi bộ nơi cư trú lập danh sách gửi lại đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên công tác nắm và theo dõi. Bên cạnh đó, một số đảng bộ, chi bộ còn có nhiều hình thức phân công đảng viên (hoặc nhiều đảng viên) phụ trách hộ dân, đem lại hiệu quả. Phương pháp phân công rất rõ ràng: các đảng viên công tác tại các ngành cấp tỉnh phụ trách 2 hộ ở địa bàn cư trú; đảng viên công tác tại các ban, ngành huyện phụ trách 5 hộ; mỗi đảng viên công tác tại các xã, thị trấn phụ trách 10 hộ dân. Ngoài ra, khuyến khích đảng viên đảm nhận thêm việc tuyên truyền, vận động các hộ trong dòng họ, thân tộc mình. Mỗi đoàn viên, hội viên nông cốt phụ trách từ 3 đến 5 hộ dân cùng địa bàn dân cư nơi sinh hoạt.

Đến nay, hằng tháng, trong các cuộc họp thường lệ, nhiều chi bộ đã lựa chọn những nội dung mới, cách làm hay để giới thiệu, trao đổi rút kinh nghiệm, nhất là việc nắm tình hình đời sống, diễn biến tư tưởng, tâm trạng của các hộ dân qua những đảng viên, cán bộ đã được phân



Đoàn viên Thanh niên tuyên truyền về bầu cử tại từng hộ dân

công phụ trách. Từ đó, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp ủy có hướng chỉ đạo.

CHỦ ĐỘNG "NGHE DÂN NÓI, NÓI DÂN HIỂU, LÀM DÂN TIN"

Sau khi có Kế hoạch 17, phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đều phát huy được vai trò trách nhiệm trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đến các hộ dân được phân công. Qua đó kịp thời đưa các chủ trương đến với mỗi người dân, xử lý các tình huống phức tạp phát sinh ở cơ sở.

Nhờ đó, 5 năm qua đã có trên 580 ngàn lượt đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp cận, tuyên truyền hộ dân về các chủ trương, chính sách, các cuộc vận động, các phong trào, các quy định của địa phương... Tiêu biểu là việc vận động nhân dân tham gia làm giao thông nông thôn "xóm liền xóm" với phương

châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", xây dựng nông thôn mới, "khu phố văn minh", "Đô thị văn minh" trồng hàng rào cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trước khuôn viên nhà; hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm; hướng dẫn kỹ thuật trồng màu, chăn nuôi; hỗ trợ về thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công,...

Qua vận động, tuyên truyền, nhìn chung các hộ dân đã kịp thời tiếp nhận những thông tin cơ bản, các chế độ chính sách của Nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống.

Đánh giá của Tỉnh ủy Bạc Liêu cho thấy, dù đạt rất nhiều kết quả khả quan nhưng việc thực hiện chủ trương xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở vẫn gặp một số hạn chế. Một số cấp ủy chưa quan tâm sâu sát trong

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp nhận và tiếp cận hộ dân để tuyên truyền. Việc phân công đảng viên, đoàn viên, hội viên phụ trách hộ dân ở một số xã còn lúng túng, mang tính dàn trải, hình thức. Trình độ, năng lực của một số cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách hộ dân vẫn còn hạn chế, nhất là trong phương pháp tiếp cận để nắm thông tin và phổ biến các chủ trương chưa kịp thời. Một số đảng viên do công tác xa, không thường xuyên về nơi cư trú nên ít tiếp xúc, gặp gỡ hộ dân; mặt khác, nội dung công tác tuyên truyền trong từng thời gian chưa được xác định rõ nên còn nhiều lúng túng.

Vì vậy, trong thời gian tới, Tỉnh ủy chỉ đạo, mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên phải chủ động đến với các hộ dân được phân công phụ trách, với phương châm gần dân, sát dân, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những khó khăn, bức xúc của nhân dân để phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời, giải thích, vận động thuyết phục nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 17 của các cấp ủy cũng cần phải sâu sát và phù hợp, linh động với thực tiễn hơn. Có như thế mới phát huy tối đa hiệu quả của chủ trương, góp phần tích cực trong việc gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. □